



>> Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA ĐẢNG VÀ KÌ VỌNG CỦA NHÂN DÂN

TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KT-XH GIAI ĐOẠN 2010-2020, ĐẢNG TA XÁC ĐỊNH, PHÁT TRIỂN NHANH NGUỒN NHÂN LỰC, NHẤT LÀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, TẬP TRUNG VÀO VIỆC ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN NỀN GIÁO DỤC QUỐC DÂN LÀ MỘT TRONG CÁC KHẨU ĐỘT PHÁ. VỚI VỊ THẾ LÀ TRUNG TÂM ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU CỦA CẢ NƯỚC, ĐHQGHN ĐÃ ĐỀ RA NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC TIỄN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ MẠNH GÓP PHẦN ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI VÀO CUỘC SỐNG. BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ DỊP TRAO ĐỔI VỚI PGS.TS PHÙNG XUÂN NHẠ, ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, THÀNH ỦY VIÊN ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI, PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC ĐHQGHN VỀ VẤN ĐỀ NÀY.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nhấn mạnh ba khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước, trong đó có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV cũng đặc biệt nhấn mạnh chủ trương phát triển kinh tế tri thức. Xin đồng chí cho biết ĐHQGHN đã triển khai nhiệm vụ, chủ trương này vào thực tiễn công tác của mình như thế nào?

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định mạnh mẽ chủ trương coi phát triển giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ là “quốc sách hàng đầu” trong chiến lược phát triển quốc gia thời kì đất nước đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Trong các khâu đột phá chiến lược, Đảng ta nhấn mạnh chủ trương phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Với vị thế là Thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và giáo dục của cả nước, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV đã khẳng định rất mạnh mẽ chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo, tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực, gia tăng hàm lượng “chất xám” trong tăng trưởng kinh tế, quyết tâm đưa Thủ đô trở thành đầu tàu phát triển kinh tế tri thức và điểm sáng văn minh – văn hiến của cả nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đây là những nhiệm vụ, chủ trương hoàn toàn



đúng đắn, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Đảng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, Đảng ủy ĐHQGHN đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng: triển khai quyết liệt và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nhiệm vụ chiến lược là xây dựng ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế; đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ quản trị đại học; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế tri thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học đỉnh cao, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức



>> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

ạnh tranh của nền kinh tế; phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển ĐHQGHN; đa dạng hóa, phát triển nguồn lực tài chính để phát triển ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế; hiện đại hóa cơ sở vật chất, hệ thống học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, dịch vụ chất lượng cao; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận và xây dựng tinh thần cộng đồng và thương hiệu ĐHQGHN; tăng cường công tác xây

dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể quần chúng tham gia phát triển ĐHQGHN. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã nêu chính là hành động thiết thực của ĐHQGHN để triển khai, đưa đường lối và những chủ trương, quyết sách của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV vào hoạt động thực tiễn của mình.

Xin đồng chí cho biết ĐHQGHN có những giải pháp quan trọng nào để thực hiện các nhiệm vụ đã nêu?

Một là, nâng cao nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị, ở tất cả các cấp, các đơn vị, tạo nên quyết tâm chính trị với sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ, học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.





>> PGS.TS Phùng Xuân Nha

GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CÓ TÍNH ĐỘT PHÁ MẠNH CỦA ĐHQGHN LÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC. NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC TẠO NÊN CÁC MŨI ĐỘT PHÁ, CÁC ĐIỂM TỤA CÓ TÁC ĐỘNG LAN TỎA MẠNH NHẪM ĐƯA ĐHQGHN TRỞ THÀNH MỘT ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU HIỆN ĐẠI, ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ, ĐÓNG GÓP TO LỚN VÀ THIẾT THỰC HƠN CHO ĐẤT NƯỚC.

Hai là, đổi mới quản trị đại học; đưa phương thức đào tạo theo tín chỉ đi vào chiều sâu; đổi mới nội dung, hiện đại hóa chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế, áp dụng CDIO; đổi mới phương thức tuyển sinh, nhất là tuyển sinh sau đại học và kiểm tra, đánh giá theo phương châm đánh giá đúng và toàn diện năng lực của người học; đẩy mạnh công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện cam kết chất lượng; tích hợp cao giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng “đào tạo thông qua nghiên cứu và nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết các vấn đề của cuộc sống”; tăng cường liên thông, liên kết trong đào tạo, triển khai mạnh mẽ chủ trương đào tạo ngành kép, cấp bằng kép, gia tăng cơ hội việc làm cho người học, đáp ứng yêu cầu của xã hội,... tất cả những giải pháp nêu trên đã thể hiện rõ trong bộ quy chế đào tạo đại học và sau đại học ở ĐHQGHN mới được ban hành trong năm vừa qua.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nghiên cứu khoa học theo nguyên tắc lấy chất lượng và hiệu quả của sản phẩm đầu ra làm tiêu chí gốc trong xác định, tổ chức triển khai và nghiệm thu, đánh giá, chuyển giao, ứng dụng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Theo đó, toàn bộ hệ thống và cơ cấu nhiệm vụ KHCN đã được tổ chức lại nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, đưa lại hiệu quả và chất lượng cao nhất với những sản phẩm KHCN đỉnh cao, có tính ứng dụng cao.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả liên thông, liên kết trong tất cả các hoạt động, bao gồm cả liên thông, liên kết trong và ngoài nhằm phát huy cao độ lợi thế của vị thế, cơ cấu, mô hình và cơ chế của ĐHQGHN, thu hút và sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực. Theo hướng đó, trong năm vừa qua, ĐHQGHN đã đưa những quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước phát triển lên một tầm cao mới với chất lượng, hiệu quả cao hơn. ĐHQGHN đã thiết lập và triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường, ĐHQG. HCM, tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh và đặc biệt là với Thủ đô Hà Nội. Các chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế có uy tín và đẳng cấp cao cũng ngày càng đi vào chiều sâu, như các chương trình hợp tác với một số đại học, viện nghiên cứu ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ, Trung Quốc,...

Năm là, phân bổ nguồn lực trong triển khai các nhiệm vụ gắn với sản phẩm đầu ra và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng hiệu quả đầu tư.

Như vậy, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy và Ban Giám đốc, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, thầy trò ĐHQGHN trong việc triển khai đồng bộ hệ thống các giải pháp quan trọng nói trên, các hoạt động của ĐHQGHN đang có những chuyển biến tích cực, vị thế và uy tín của ĐHQGHN được tiếp tục khẳng định và nâng cao cả ở trong nước và quốc tế.

Vậy đâu là giải pháp chiến lược có tính đột phá, thua đồng chí?

Giải pháp chiến lược có tính đột phá mạnh của ĐHQGHN là tổ chức triển khai thắng lợi Nhiệm vụ chiến lược (NVCL), nhằm phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế. NVCL được triển khai từ năm 2008, đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, rất khả quan. Trong năm vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo rà soát và triển khai nhiều biện pháp cụ thể, đồng bộ và quyết liệt hơn để NVCL đạt được mục tiêu và đưa lại những sản phẩm đầu ra có tác động lan tỏa, tích cực trong toàn ĐHQGHN. Sở dĩ NVCL được xem là giải pháp chiến lược có tính đột phá mạnh vì nó vừa phát huy được truyền thống học thuật, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về mô hình và cơ cấu của ĐHQGHN, cho phép tập trung đầu tư và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực hiện có, đồng thời thu hút thêm được các nguồn lực khác để đầu tư tập trung vào những ngành, chuyên ngành có các điều kiện phát triển cao nhanh chóng đạt chuẩn trình độ quốc tế. NVCL tạo nên các mũi đột phá, các điểm tựa có tác động lan tỏa mạnh nhằm đưa ĐHQGHN trở thành một đại học nghiên cứu hiện đại, đạt trình độ quốc tế, đóng góp to lớn và thiết thực hơn cho đất nước. Cần nói thêm là, NVCL không chỉ hướng tới các sản phẩm đỉnh cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn góp phần phát triển toàn diện và bền vững các ngành, chuyên ngành và toàn đơn vị, trong đó cốt yếu nhất là đội ngũ cán bộ



chuyên môn và cán bộ quản lý đạt chuẩn quốc tế. Đây chính là yếu tố đảm bảo cho tính bền vững và tính lan tỏa mạnh của NVCL.

Đồng chí cho biết những thuận lợi cơ bản và những khó khăn, thách thức chủ yếu trong việc triển khai NVCL nói riêng và các giải pháp nói chung như đã nêu?

Trên chặng đường nỗ lực vươn lên đạt chuẩn mực quốc tế tiên tiến, đóng góp nhiều hơn cho đất nước, ĐHQGHN đang có nhiều thuận lợi to lớn. Trong đó, quan trọng nhất là sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung ương Đảng, Chính phủ. Sự ủng hộ, hợp tác và giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, của Thủ đô Hà Nội, các địa phương và các đối tác trong và ngoài nước. Nhưng đặc biệt quan trọng và đóng vai trò quyết định nhất là sự đoàn kết, đồng thuận cao, cùng chia sẻ

quyết tâm chính trị, khát vọng và niềm tin của toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên ĐHQGHN. Truyền thống học thuật đáng tự hào và những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ những chặng đường đã qua cũng là một thế mạnh vượt trội, một điểm tựa quan trọng cho những nỗ lực đổi mới mang tính đột phá của chúng ta trong thời gian tới.

Trước mắt, sự nghiệp đổi mới và phát triển của ĐHQGHN còn phải đương đầu với một số khó khăn, thách thức không nhỏ. Về những khó khăn khách quan, kỉ nguyên văn minh trí tuệ, nền kinh tế tri thức phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa không cho phép bất kì quốc gia hay đại học nào đứng ngoài cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học – công nghệ đỉnh cao. Trong

khí đó, chúng ta lại đang có khoảng cách khá xa so với các đại học hàng đầu thế giới. Vì vậy, vươn lên để đạt được các chuẩn trình độ quốc tế tiên tiến, sánh vai với các đại học hàng đầu thế giới rõ ràng là một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, thách thức này cũng chính là cơ hội lớn. Trên thế giới có không ít những đại học từng nằm trong nhóm đỉnh cao nhưng sau đó bị tụt hậu, trong khi đó lại có những đại học “trẻ”, vốn ít danh tiếng, nhưng đã biết cách nhanh chóng đổi mới và gia nhập vào danh sách những đại học đỉnh cao. Khả năng “đi tắt, đón đầu” là hoàn toàn hiện thực, vấn đề chủ yếu là ở chỗ chúng ta có quyết tâm đổi mới, tự vượt lên chính mình với những phương thức và bước đi phù hợp hay không.

Mặt khác, để tạo nên những bứt phá mạnh trong phát triển thì cần có nhiều nguồn lực. Hiện nay, nhìn chung, quy mô đầu tư các nguồn lực đầu vào hàng năm của ĐHQGHN chưa bằng 10% quy mô nguồn lực đầu vào của các đại học hàng đầu ở châu Á và nếu so với các đại học hàng đầu thế giới thì còn nhỏ hơn nữa. Tiếp theo, cơ chế, chính sách cho phát triển KHCN và giáo dục đại học nói chung và cơ chế, chính sách đối với ĐHQGHN nói riêng cũng còn nhiều bất cập. Trình độ quản trị đại học ở nước ta nói chung và ở ĐHQGHN nói riêng còn khá lạc hậu, chưa tạo ra môi trường đủ thuận lợi cho các cuộc cải cách mang tính đột phá. Bên cạnh đó còn có những khó khăn khác, bao gồm cả sức ỳ, cả quán tính của bảo thủ có thể tồn tại ngay trong cách làm, lối nghĩ cũ vốn đã ăn sâu trong mỗi chúng ta... Tuy nhiên, với những gì mà ĐHQGHN đã đạt được trong những năm qua và các giải pháp đang thực hiện cho phép chúng ta tin tưởng vững chắc sẽ thực hiện được thành công các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào sự thành công của việc thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, xứng đáng với niềm tin của Đảng và kỳ vọng của nhân dân.

Xin cảm ơn đồng chí!

VIỆT HÀ (thực hiện)

